

## จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว เปิดโบกี้รถไฟขบวนพิเศษ นำนักท่องเที่ยวแ่วเมืองเหนือ ๓ จังหวัด จากเชียงใหม่ ถึง ลำปาง

จังหวัดลำปาง และ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกันทำการตกแต่งตู้โบกี้รถไฟ ๔ โบกี้ จัดเป็นขบวนรถไฟพิเศษรอบปฐมฤกษ์ นำประชาชนนักท่องเที่ยวจาก ๓ จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ขึ้นร่วมขบวนท่องเที่ยวเปิดตัวเส้นทางรางสายวัฒนธรรมย้อนประวัติศาสตร์ ระยะทางกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร จากเชียงใหม่ ถึง ลำปาง กับกิจกรรมพิเศษสุด "นั่งรถไฟแ่วเมืองเหนือ ปี ๒" ซึ่งได้มีการทำพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ที่บริเวณอาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ชัย ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๓ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นหัวหน้าคณะทัวร์ นำนักท่องเที่ยวกว่า ๓๐๐ ชีวิต ร่วมออกเดินทางท่องเที่ยวไปตามเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรม เชียงใหม่-ลำปาง

สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวไปกับรถไฟขบวนพิเศษ "นั่งรถไฟแ่วเมืองเหนือ ปี ๒" เป็นกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ ซึ่งแต่เดิมในอดีตเคยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนา กลับสู่ความนิยมอีกครั้ง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ "พัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่น" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการจะประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนา ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายได้ในกลุ่มจังหวัด สร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่เพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยการเดินทางครั้งนี้ เป็นการเดินทางร่วมไปกับขบวนรถไฟแห่งความสุข ซึ่งได้เคลื่อนขบวนออกจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ปลายทางที่สถานีรถไฟนครลำปาง ด้วยระยะทางรวมกว่า ๑๐๐ กม. ตลอดการเดินทางได้สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารนักท่องเที่ยว ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของทั้งสองฟากฝั่งทางรถไฟที่สวยงามมีทั้งป่าไม้ เทือกเขาสูง หุบเหวลึก รวมถึงได้เยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์ จากสถานที่และสถาปัตยกรรม ตามสถานีจอดต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง อีกทั้งยังได้ร่วมรำลึกประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ กับการข้ามสะพานชาวทาชมญู สะพานรถไฟคอนกรีตแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีอายุร่วม ๑๐๐ ปี แต่ยังคงแข็งแรงตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามบนพื้นที่ราบ "เวียงป่าสัก" ตำบลทาบลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และลอดอุโมงค์ขุนตาน อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ถึง ๑,๓๕๒ เมตร มีอายุเก่าแก่มากกว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งรถไฟขบวนพิเศษขบวนนี้ได้หยุดพักยาวที่สถานีรถไฟขุนตาน เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ศาลเจ้าพ่อขุนตาน และสถาปนาของวิศวกรผู้สร้างอุโมงค์ พร้อมร่วมถ่ายภาพกับอุโมงค์ขุนตาน ชมพิพิธภัณฑ์ศึกษาประวัติศาสตร์การก่อสร้างอุโมงค์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันในบรรยากาศคาวบอยคันทรี แลกับเมนูเด็ด "ไก่แดงทาชมญู" ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่นครลำปาง และหยุดเวลาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวเต็มอิ่ม สัมผัสกับบรรยากาศนครแห่งความสุข เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวไปกับขบวนรถไฟขบวนพิเศษ แ่วเมืองเหนือ ปี ๒ จะยังคงมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในอีก ๕ รอบ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยรอบต่อไปจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในชื่อขบวน "รัฐธรรมนุญ" โดยประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๙-๓๑๓๙-๘๘๓๑ หรือที่ Facebook : นั่งรถไฟแ่วเมืองเหนือ